
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา    
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม      ลาป่วย 
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     

 
 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามญั (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานฯ          
ที่ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามขา ม.1 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 4,470,000 บาท ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัดพนม
ไพร-โพนทรายธุรกิจ เ พ่ือให้ พ่ีน้องประชาชนเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความ
สะดวกสบาย 

- ขอแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันนี้) มีผู้ป่วย     
สะสมประมาณ 1,833 คน / ป่วยสะสมประมาณ 226,562 คน และพ้ืนที่ต าบล  
สามขา มี ม.6 จ านวน 2 ราย / ม. 5 จ านวน 3 ราย / ม. 2 จ านวน 1 ราย และ ม.4 
จ านวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดกักตัวอยู่ที่บ้านของตัวเอง นอกจาก Covid-19 จะมี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันแล้ว ราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นแต่ละวัน ก็ส่งผลเช่นกันท าให้
ราคาสินค้า-บริการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าปุ๋ยที่ปรับขึ้นเกือบ 2-3 
เท่า ซึ่งพ้ืนที่เราประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ
นี้ได้ ก็ขอให้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และพึงระวัง
การใช้จ่ายเท่าที่ที่จ าเป็น ขอบคุณค่ะ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
1. ขอขอบคุณทุกท่านได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามขา ม.1 งบประมาณ 4,470,000 บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะ ปี 2564 ซึ่งท าสัญญา วันที่ 22 
มกราคม 2565-20 กรกฏภาคม 2565 ซึ่งก็แล้วเสร็จก่อนก าหนด (เงื่อนเวลา) แต่ก็
ขอแจ้งว่าเส้นทางดังกล่าว ยังไม่อนุญาตให้รถบรรทุกวิ่งได้ เนื่องจากต้องบ่มคอนกรีต
อย่างน้อย 28 วัน ตามหลักเกณฑ์การจ้าง และการตรวจรับงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 

2. และโครงการปรับปรุงรั้วบ่อขยะพร้อมถมดินปรับระดับ เพ่ือเป็นการทิ้งขยะเทศบาล
ต าบลสามขา บ่อขยะโนนนกเอ้ียง บ้านหงส์แก้ว หมู่ที่ 7 โดยการจัดท ารั้วตาข่าย ขนาด
ความยาว 176 เมตร สูง 2.50 เมตร และถมดินปรับระดับ เพ่ือเป็นที่ทิ้งขยะ ขนาด
กว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,440 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย งบประมาณ 333,000 บาท นั้น ตรวจรับ
แล้วเสร็จ น่าเสียดายที่ไม่ได้ร่วมกันไปลงพ้ืนที่ฯ และตามที่มีการเสนอให้ติดตั้งกล้ อง
วงจรปิด (โซล่าเซล) และมีป้ายห้ามทิ้งขยะ/ค่าปรับ ซึ่งผมได้ลงพ้ืนที่แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีมาก เพราะจะได้เกิดความเกรงกลัว และน าขยะเข้าทิ้งในพ้ืนที่ที่เราจัดไว้ให้ เพ่ือ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชนที่มีพ้ืนที่นาอยู่บริเวณนั้น การบริหารจัดการ
ขยะก็จะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พื้นที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 

3. ตามก าหนการศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลสามขา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
จะมีการอบรม ณ เทศบาลต าบลสามขา ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก็การเดินทางฯ  

4. ขอแจ้งเกี่ยวกับการรายงานระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) ประจ าปี 2565 จากผลการ
ประเมินในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาล
ต าบลสามขา ได ้78.74 คะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามญั (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 10 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

4.1 พิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น 

ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด ขออนุญาตดูดทราย 
(ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

- ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่การพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด 
ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา อ าเภอ
โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เชิญผู้บริหารท้องถิ่น
ได้น าเรียนชี้แจงในรายละเอียด เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้พิจารณา 
เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้ มี
เกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระที่ 4.1    
ได้น าเรื่องการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อ
ใบอนุญาตฯ) ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อ
ใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพ่ือประโยชน์ ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ขอน าเรียนต่อที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

 - ตามหนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0020.08/5431 
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่องขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย) 

  ด้วย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทราย 
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล    
หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์
ก่อสร้าง เนื้อท่ีประมาณ 3-0-00 ไร่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณ
ภูมิ ตามค าขอฯ (แบบ ท.ด.64) เลขที่ 3006/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้     
ดูดทราย พ.ศ. 2546 และตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราว
ขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อ
ใบอนุญาตฯ) ดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพ้ืนที่ และ
การพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้ราย บริษัท 
ท่าทราย จั่วเซ้ง จ ากัด ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดั งกล่าว

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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หรือไม่ หากผลการประชุมมีมติอย่างไร ขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมพร้อม
ความเห็นแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 - พร้อมนี้ได้แนบส าเนาหนังสือขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย บริษัท ท่าทราย จั่ ว เซ้ง  ยโสธร จ ากัด  (ตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

 -  ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร    
จ ากัด ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้
ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 
2 ส าหรับการขออนุญาตดูดทราย ที่ผู้บริหารได้น าเสนอเพ่ือพิจารณาข้างต้น นั้น ดิฉัน  
ก็เห็นด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเทศบาลของเราจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
(ต่อเนื่อง) และขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด 
(บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลต าบลสามขา กิจการสภา และผู้ประกอบกิจการดูด
ทราย) ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตเวลาการเดินรถบรรทุกทราย/การซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย/การดูดทรายในพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือให้การประกอบกิจการดูดทรายในพ้ืนที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ผมก็เห็นด้วย และขอเสนอให้มีการวางทุ่น เพ่ือเป็นแนวเขตของการดูด
ทรายที่ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการดูดทรายนอกเนื้อที่ที่ขออนุญาตฯ และการรุกล้ า
พ้ืนทีท่างฝั่งรัตนบุรี ขอบคุณครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ดิฉันก็เห็นด้วย เพ่ือที่เทศบาลต าบลสามขาของเราจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด ขอบคุณค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด เพ่ือประโยชน์ในการ
พาณิชย์ก่อสร้างดังกล่าวฯ ข้างต้น กระผมก็เห็นด้วย และขอเพ่ิมเติมเรื่องการบรรทุก

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า  กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 

สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า  กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ทรายให้มีผ้าปิดคลุมให้มิดชิดขณะเดินรถ เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง/มลพิษต่อชุมชน และ
ตระหนักถึงขอบเขตเวลาการเดินรถบรรทุกทราย ครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ตามที่ได้พิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ รวมถึงบันทึกการ
ประชุมประชาคมของพ่ีน้องประชาชน ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด 
กระผมก็เห็นดีด้วย และขอให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลต าบลสามขา 
กิจการสภา และผู้ประกอบกิจการดูดทรายฯ ด้วยครับ 

- จากเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะผู้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร 
จ ากัด ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 1 ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น ที่ประชุมก็
ได้พิจารณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างกว้างขว้างแล้วพอสมควร ต่อไป  ดิฉันขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดเห็นควรให้ ราย บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จ ากัด ได้รับการต่อใบอนุญาต
ดูดทราย ในแม่น้ ามูล หมู่ที่  1 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด        
เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - เห็นชอบ   10  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสามขา เขต 1 เกี่ยวกับการเปิดตลาดสดเทศบาลต าบลสามขา เพ่ือให้พ่ีน้องใน
ชุมชนจะได้มีรายได้ และสถานการณ์ Covid-19 ในพ้ืนทีก่็ลดระดับแล้ว จึงขอสอบถาม
ท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อถามเกี่ยวกับการเปิดตลาดสดเทศบาลต าบลสามขา นั้น ขอน าเรียนว่า ได้มีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่โดยการตัดต้นไม้ ท าความสะอาด หลังจากการปิดศูนย์ฯ Covid-19     
ไปแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคงจะได้หารือร่วมกันกับหัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
อีกครั้งหลังจากศึกษาดูงานฯ กลับมา แต่คาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าคงจะได้เปิดตลาด 
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า  กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
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- ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้น าเรียนข้อสอบถามครบถ้วนแล้ว มีท่านใดจะเสนอ หรือ 
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

  
  
       อนันตา  โพธิ์อุดม    
                  ( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 

 
   
             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2565        
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน   
พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


